

### ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 37.09 อ่อนค่าตามภูมิภาค หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งหนุนดอลลาร์แข็งค่า

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ต.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 37.09 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.93 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทอ่อนค่าเทียบท้ายตลาด เนื่องจากเมื่อคืนนี้ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด ประกอบกับถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่เน้นย้ำเรื่องการคงดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าเทียบทุกสกุลเงิน

"เงินบาทเช้านี้ 37.09 บาท/ดอลลาร์ เป็นระดับที่อ่อนค่าในรอบ 11 เดือน เช้านี้บาทอ่อนค่าตามภูมิภาค" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.90 - 37.20 บาท/ดอลลาร์ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ Flow นำเข้าทองคำ เนื่องจากเมื่อคืนราคาทองลงต่อเนื่อง และจับตา Fund Flow ต่างชาติ

#### \* ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 149.84 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.72 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0474 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0541 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 36.795 บาท/ดอลลาร์

-รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาสู่ระดับ 2.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทยอยปรับดอกเบี้ยตามดอกเบี้ยนโยบายกันแล้ว ทั้งฝั่งดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับเพิ่มขึ้น 0.25% เท่ากับดอกเบี้ยนโยบาย

-นายกฯ หรือผู้ว่า ธปท. ติดตามสภาพเศรษฐกิจ ยืนยันไม่มี ข้อขัดแย้งกัน จะหารือกันบ่อยขึ้น พร้อมมอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 67 วงเงิน 3.48 ล้านล้าน ตั้งเป้าจีดีพีโต 5% เงินดิจิทัลทำเน 5.6 แสนล้านหวังเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง มอบ 5 นโยบายทำงานประมาณ เน้นคุ้มค่า เงินถึงประชาชน ไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ สั่งทุกหน่วยงาน ลุยหาเงินนอกงบประมาณมาใช้ ลดภาระงบประมาณ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ออสสิริสเผยแนวโน้มราคาทองคำเดือนตุลาคม 2566 คาดกลับมาเคลื่อนไหวระดับต่ำ ชี้ตลาดทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากทิศทางขาขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐฯ

-ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (2 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (2 ต.ค.) ทำสถิติปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำ

-นักลงทุนคาดการณ์ว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ในสัปดาห์นี้จับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯเพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยในวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนส.ค., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.

-นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้น 163,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. จากระดับ 187,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. นอกจากนี้ คาดว่าอัตราว่างงานจะปรับตัวลงสู่ระดับ 3.7% จากระดับ 3.8% ในเดือนส.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้